

# Để nguồn vốn tín dụng thông suốt

Ngày 30/12/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2017. Qua 6 tháng triển khai, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã tích cực hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục theo đúng quy định, bảo đảm hoạt động tín dụng ngân hàng được thông suốt. Để làm rõ thêm vấn đề này, phóng viên Báo Thái Bình có cuộc trao đổi với ông Đinh Ngọc Thạch, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh.



Nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội Chi nhánh Thái Bình hướng dẫn khách hàng làm thủ tục vay vốn.

**Phóng viên:** Xin ông cho biết một số điểm mới của Thông tư số 39?

**Ông Đinh Ngọc Thạch:** Thông tư số 39 gồm 3 chương, 35 điều, trong đó có một số nội dung quan trọng như: quyền tự chủ của tổ chức tín dụng (TCTD); nguyên tắc cho vay; điều kiện vay vốn; hồ sơ đề nghị vay vốn; mức cho vay; lãi suất cho vay; bảo đảm tiền vay; thẩm định và quyết định cho vay; trả nợ gốc và lãi tiền vay; cơ cấu lại thời hạn trả nợ; chấm dứt cho vay, xử lý nợ, giảm lãi tiền vay, phí... Thông tư số 39 được ban hành với mục đích khắc phục các bất cập đã nảy sinh trong quá trình thực hiện Quyết định số 1627, thực hiện các quy định tại các luật liên quan như Bộ luật Dân sự 2015, Luật Các tổ chức tín dụng 2010, đồng thời tạo lập khuôn khổ pháp lý đồng bộ cho hoạt động cho vay của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. Rất nhiều quy định mới được thay đổi đã tạo nên sự đồng nhất trong hoạt động cho vay của TCTD. Chẳng hạn như:

Về chủ thể vay vốn, Thông tư số 39 quy định chỉ bao gồm cá nhân, pháp nhân thành lập ở nước ngoài và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Như vậy, tổ chức không có tư cách pháp nhân (như hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân...) vay vốn ngân hàng với tư cách là cá nhân. Về điều kiện vay vốn, Thông tư số 39 bỏ điều kiện quy định về tài sản bảo đảm tiền vay, đồng thời bổ sung thêm đối tượng cá nhân được vay vốn là cá nhân từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. Về hồ sơ vay vốn, Thông tư số 39 bỏ yêu cầu khách hàng phải gửi giấy đề nghị vay vốn cho TCTD và đơn giản hóa phương án sử dụng vốn đối với hoạt động cho vay đời sống. Thông tư số 39 không giới hạn mục đích vay vốn mà chia nhu cầu vay vốn thành hai nhóm, đó là cho vay phục vụ nhu cầu đời sống và cho vay phục vụ hoạt động kinh doanh, hoạt động khác.



Nhiều tập thể, cá nhân có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất nhờ vay vốn ngân hàng.

**Phóng viên:** Vậy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh đã triển khai Thông tư số 39 như thế nào, thưa ông?

**Ông Đinh Ngọc Thạch:** Có thể nói, Thông tư số 39 có khá nhiều quy định mới quan trọng, góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho cả TCTD và khách hàng. Để việc triển khai Thông tư số 39 được thuận lợi, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai sâu rộng tới các ngành, các cấp, khách hàng vay vốn, các

TCTD trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh còn tích cực chỉ đạo các TCTD ban hành những quy định nội bộ về hoạt động cho vay đối với khách hàng, kiểm soát rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động cho phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, đồng thời hướng dẫn triển khai đến các phòng giao dịch và cán bộ tín dụng để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, tiếp nhận và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các TCTD, khách hàng vay vốn trong

quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 39 theo thẩm quyền.

Nhờ triển khai thực hiện tốt Thông tư số 39, công tác đầu tư tín dụng của các TCTD trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng trưởng. Đến ngày 31/8, tổng dư nợ cho vay của hệ thống ngân hàng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đạt 57.390 tỷ đồng, tăng 11,5% so với thời điểm 31/12/2016, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó, dư nợ cho vay doanh nghiệp chiếm 44,5%, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân chiếm 55,5% tổng dư nợ cho vay toàn địa bàn. Nhiều chương trình tín dụng được toàn ngành quyết liệt triển khai thực hiện như: cho vay phát triển thủy sản theo Nghị định số 67 của Chính phủ (tổng dư nợ đến ngày 31/8 đạt 108 tỷ đồng với 8 chủ tàu được vay vốn), cho vay chương trình nước sạch nông thôn theo Quyết định số 19 của UBND tỉnh (tổng dư nợ cho vay đến ngày 31/8 ước đạt 208 tỷ đồng với 21 dự án được vay vốn), cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55 của Chính phủ (tổng dư nợ cho vay đến ngày 31/8 ước đạt 13.650 tỷ đồng với gần 118.000 khách hàng đang vay vốn)...

**Phóng viên:** Xin ông cho biết, thời gian tới, ngành Ngân hàng có giải pháp gì để các TCTD triển khai thực hiện Thông tư số 39 mang lại hiệu quả cao, từ đó góp phần đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng trong toàn ngành?

**Ông Đinh Ngọc Thạch:** Thời gian tới, ngành Ngân hàng sẽ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để doanh nghiệp, người dân hiểu, nắm bắt kịp thời, tạo thuận lợi cho việc tiếp cận vốn vay ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước tăng cường chỉ đạo các TCTD trên địa bàn, chủ động phối hợp với địa phương, các doanh nghiệp triển khai các hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, tiếp xúc cử tri... để giải đáp, tháo gỡ các vướng mắc, đặc biệt là vướng mắc trong việc triển khai các quy chế mới, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam những vướng mắc vượt tầm quyền xử lý. Toàn ngành cũng quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, tiết giảm thủ tục, chi phí vay vốn không cần thiết, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn vay ngân hàng.

**Phóng viên:** Xin trân trọng cảm ơn ông!

**MINH HƯƠNG**  
(thực hiện)

## HUNG HÀ

# Tăng cường bảo vệ lúa mùa

Trước ảnh hưởng của thời tiết bất thuận tạo điều kiện cho sâu bệnh phát triển gây hại lúa mùa, nông dân huyện Hưng Hà đã và đang tập trung chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa mùa.



Nông dân huyện Hưng Hà bảo vệ lúa mùa.

**C**hi Hoàng Thị Lan, xã Minh Hòa chia sẻ: Vụ mùa này gia đình tôi gieo cấy gần 1 mẫu lúa bằng phương pháp gieo vãi. Hiện lúa phát triển khá tốt, tuy nhiên, tình trạng sâu bệnh có chiều hướng gia tăng so với vụ mùa năm trước. Được sự khuyến cáo của địa phương, cuối tháng 8/2017 tôi đã mua thuốc và tiến hành phun phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ. Hiện nay, để phòng, trừ sâu đục thân hai chấm, tôi cũng đã phun thuốc phòng, trừ.

Bà Trần Thị Tuyền, Quận Trại trưởng Trại Trống tọt và Bảo vệ thực vật huyện Hưng Hà cho biết: Tính đến ngày 5/9, toàn huyện có khoảng 4.000ha lúa mùa trở bông. Diện tích còn lại trở cơ bản đến ngày 10/9. Ngoài ra còn một số diện tích trở sau ngày 15/9. Trong đợt phòng, trừ sâu đục thân hai chấm từ ngày 25 - 29/8 vừa qua, nông dân trong huyện đã phun phòng, trừ tương đối tốt. Tuy nhiên, vẫn còn một số diện tích bị sâu đục thân hai chấm gây hại. Theo điều tra của Trạm, sâu đục thân hai chấm tuổi 1 có đợt nở rộ từ ngày 7 - 13/9, sâu trưởng thành mật độ cao từ 0,1 - 0,2 con/m<sup>2</sup>, trứng mật độ cao từ 0,1 - 0,2 ổ/m<sup>2</sup>. Dự báo sâu trưởng thành và ổ trứng tiếp tục gia tăng trên đồng ruộng. Đợt sâu này tập trung gây bông bạc cho diện tích lúa trở sau ngày 5/9 và gây thui đòng cho diện tích lúa trở sau ngày 10/9.

Ngoài sâu đục thân hai chấm, hiện nay ở một số diện tích phun kém đợt từ ngày 12 - 15/8, diện tích lúa xanh tốt, thừa đạm có tỷ lệ lá cuốn cao, cục bộ có nơi tỷ lệ lá cuốn 60 - 70%. Rầy các loại có mật độ diện rộng 100 - 200 con/m<sup>2</sup>, nơi cao 800 - 1.000 con/m<sup>2</sup>, cục bộ 1.500 - 2.000 con/m<sup>2</sup>. Dự báo từ nay đến cuối tháng 9/2017, rầy các loại sẽ tiếp tục gia tăng mật độ. Bên cạnh đó, bệnh khô vằn gây hại trên giống nhiễm như Bắc thơm 7, Hương thơm, nếp các loại, BC15... có tỷ lệ bệnh trung bình từ 5 - 7%, nơi cao 10 - 15%, cục bộ 20 - 30%. Tổng diện tích nhiễm bệnh khô vằn là 2.500ha. Dự báo, bệnh khô vằn tiếp tục phát sinh và gây hại từ nay đến cuối vụ.

Theo ông Vũ Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện: Trước tình hình trên, Hưng Hà đã chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt việc phun phòng, trừ sâu đục thân hai chấm cho diện tích lúa trở sau ngày 5/9, thời gian phun thuốc từ ngày 7 - 10/9. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi sát diễn biến sâu bệnh để bảo vệ tốt lúa mùa cuối vụ. Các HTX khuyến cáo, hướng dẫn bà con nông dân chủ động kiểm tra, phát hiện các đối tượng sâu bệnh khác, đặc biệt là rầy các loại. Nếu phát hiện mật độ rầy từ 800 con/m<sup>2</sup> trở lên cần phun thuốc, trừ ngay. Huyện cũng chỉ đạo ngành chuyên môn tăng cường cán bộ kỹ thuật hướng dẫn nông dân phòng, trừ sâu bệnh đúng kỹ thuật. Tăng cường công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Có kế hoạch phòng, chống ngập úng, điều tiết nước hợp lý để việc phòng, trừ sâu bệnh hại lúa đạt hiệu quả cao, bảo vệ an toàn lúa mùa.

**MAI THƯ**

## THÁI THỤY

# Chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

**T**hái Thụy là huyện ven biển có nhiều tàu, thuyền đang khai thác thủy sản và ngư dân sản xuất, sinh sống ở khu vực ngoài đê biển. Bảo đảm an toàn cho người dân và tàu, thuyền khi có thiên tai xảy ra là nhiệm vụ được huyện quan tâm hàng đầu trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN). Theo thống kê, toàn huyện hiện có 535 tàu, thuyền/1.771 lao động khai thác thủy sản; 956 nhà, lều, chòi trông coi nuôi trồng thủy sản với 1.466 lao động tại khu vực ngoài đê biển; 270 hộ với 2.088 người sinh sống ở ngoài đê chính... Đây là những trường hợp cần phải sơ tán, di dời khi có thiên tai xảy ra. Ông Nguyễn Văn Thái, thôn Bạch Đằng, xã Thái



Huyện Thái Thụy phối hợp với Bộ đội Biên phòng Thái Bình tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển năm 2017.

Thượng cho biết: Gia đình tôi sinh sống và nuôi trồng thủy sản ở ngoài đê biển từ nhiều năm nay, hứng chịu không biết bao nhiêu cơn bão. Những năm gần đây xuất hiện nhiều cơn bão lớn với sức gió giật mạnh từ cấp 13 đến cấp 15 nên rất nguy hiểm. Khi bão lớn sắp về, gia đình tôi luôn thực hiện tốt việc di chuyển, sơ tán vào khu vực tránh trú bão an toàn theo thông báo của chính quyền địa phương. Tôi nghĩ các hộ sinh sống, nuôi trồng thủy sản ở khu vực ngoài đê biển khác cũng cần di chuyển, sơ tán vào trong đê trước khi có bão lớn đổ bộ vào đất liền, qua đó bảo đảm an toàn cho chính mình và gia đình.

Trước mùa mưa bão năm 2017, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN huyện Thái Thụy đã thực hiện việc xây dựng phương án di dân và TKCN, phương án neo đậu tàu, thuyền nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khai thác thủy sản trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, xác định nhân dân sinh sống và sản xuất tại các khu vực nguy hiểm, khi có thiên tai xảy ra chủ động di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm. Các xã ven

biển thực hiện tốt công tác kiểm kê tàu, thuyền, thông tin đến chủ tàu, thuyền biết về vị trí neo đậu tránh bão, nghiêm cấm việc neo đậu gần các công trình cầu, cống gây nguy hiểm cho các công trình giao thông, nâng cao kiến thức PCTT tới người dân, đặc biệt là những hộ sinh sống, sản xuất trong khu vực nguy hiểm; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, lực lượng, vật tư phục vụ công tác TKCN để chủ động ứng phó với các cơn bão và tình huống thiên tai khác.

Theo ông Bùi Huy Tập, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Để chủ động trong mùa mưa bão năm 2017, Thái Thụy đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác PCTT & TKCN với phương châm "4 tại chỗ". Ngay từ tháng 4, huyện đã triển khai nhiệm vụ, công tác PCTT & TKCN năm 2017, kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT & TKCN, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng thời xây dựng, ban hành kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản

trong công tác PCTT & TKCN; tập trung củng cố, bảo vệ các công trình đê điều, thủy lợi, trong đó đã tổ chức thi công 2 công trình hoàn thành đúng tiến độ, gồm: xử lý khẩn cấp đê cửa sông hũu Diêm Hộ đoạn từ K1+500 đến K4+800 và công trình xử lý khẩn cấp đê cửa sông tá Diêm Hộ, đoạn từ K0+300 đến K2+300, xã Thụy Liên; bổ sung vật tư dự trữ PCTT như rơm rạ, bạt chống tràn... và xây dựng kho bảo quản, hệ thống cột mốc, cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ đê. Các cụm PCTT chỉ đạo các xã, thị trấn, đơn vị chuẩn bị tốt



Thi công công trình đê cửa sông tá Diêm Hộ, đoạn qua xã Thụy Liên (Thái Thụy).

**TRẦN TUẤN**